



ที่ ทส (กवाल) ๑๐๐๙ / ๗๗๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เรื่องเดิม

#### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติให้นำมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญ และเรื่องที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาได้ข้อยุติแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง

#### ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติให้ถือว่า การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม

### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไม่มี

#### ๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญ และได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

๔.๑.๑ รายงานสถานภาพการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานภาพการเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ สิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรุป มีรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) เงินคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๑๐๕.๖๘ ล้านบาท (๒) การรับเงิน จำนวน ๗๗.๘๘ ล้านบาท (๓) การจ่ายเงิน จำนวน ๒๕๗.๖๐ ล้านบาท และ (๔) เงินคงเหลือยกไป จำนวน ๑,๙๒๕.๙๖ ล้านบาท

๔.๑.๒ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ การปรับระบบแยกน้ำ - น้ำมันแบบ Oil - Water Separator จากชนิด API จำนวน ๒ ชุด เป็นชนิด Air Floating จำนวน ๑ ชุด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า และปรับระบบระบายน้ำจาก จำนวน ๒ ชุด เป็นจำนวน ๑ ชุด ตามระบบแยกน้ำ - น้ำมัน รวมทั้ง ปรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ๑) จัดให้มีระบบแยกน้ำ - น้ำมัน ที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับน้ำที่อาจมีน้ำมันปนเปื้อนในบริเวณพื้นที่โครงการทั้งหมด และ ๒) จัดให้มีระบบระบายน้ำจากคั้งน้ำมันและทำเทียบเรือ โดยแยกเป็นระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำที่อาจมีน้ำมันปนเปื้อน โดยน้ำเสียจากทำเทียบเรือและน้ำเสียจากลานถังระบายสู่ Slop Tank และส่งไปยัง Oil - Water Separator ที่ติดตั้งอยู่บริเวณลานถังเพื่อทำการบำบัดต่อไป

๔.๑.๓ โครงการข่าทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ (ตอน ๒) ของกรมทางหลวง

โครงการเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ประมาณ ๓๕ เมตร อยู่ในท้องที่ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง ผ่านชุมชนประมาณ ๕ แห่ง พื้นที่ที่เส้นทางตัดผ่านเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ๑เอ ๑บี และ ๒ และเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ มาบรรจบ และไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง ๓๔.๑๙๖ กิโลเมตร

๔.๑.๔ การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านกฎหมาย นโยบาย และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว ดังนี้

(๑) ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ขอเสนอหลักการ ให้มีการยกเว้น การผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และสิทธิการผลิต

เดิมสิ้นสุดอายุลงในขณะที่ปีโตรเลียมยังเหลืออยู่ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ มอบกระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) การผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสิทธิการผลิตเดิมสิ้นสุดอายุลงในขณะที่ปีโตรเลียมยังเหลืออยู่ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม และให้ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำ CoP เสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๒) ลำดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซ ขอเสนอหลักการให้มีลำดับย่อยเพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้ (๗.๑) การแยกก๊าซธรรมชาติ (๗.๒) การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือโดยการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว และ (๗.๓) การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลับเป็นก๊าซที่ใช้น้ำทะเลหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการให้ความร้อนเพื่อแปรสภาพ

#### ๔.๑.๕ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพดิน

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ได้มีการกำหนดคำนิยาม - มาตรฐานคุณภาพดิน คือ มาตรฐานการปนเปื้อนของสารอันตรายที่ยอมให้มีได้ในดิน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัสผิวดินทางตรง โดยจำแนกคุณภาพดินตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ (๑) เพื่อการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในบ้านเรือน รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุไม่เกิน ๖ ขวบ และ (๒) เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ ระยะเวลาการรักษาสภาพตัวอย่าง และเพิ่มพารามิเตอร์จากเดิม ๓๖ พารามิเตอร์ เป็น ๔๑ พารามิเตอร์ (โลหะหนัก ๙ ชนิด สารอินทรีย์ระเหยง่าย ๑๖ ชนิด สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ๑๒ ชนิด และสารอันตรายอื่น ๆ ๔ ชนิด) โดย ๕ พารามิเตอร์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (๑) Copper (๒) Chlorpyrifos (๓) Glyphosate (๔) Paraquat (as dichloride) และ (๕) 2,3,7,8-TCDD

#### ๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ (ไชยยันต์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ neba@onep.go.th

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



<https://1th.me/oVpvi>